

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **4035** /SNN&PTNT - TCCB
V/v xác minh chế độ trợ cấp thôi việc,
trợ cấp một lần đối với trường hợp ông
Nguyễn Văn Miện.

Thanh Hoá, ngày **16** tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa nhận được Công văn số 1941/SLĐT BXH-LĐVL ngày 03/10/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước về việc hỗ trợ xác minh chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần đối với ông Nguyễn Văn Miện, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa có ý kiến như sau:

- Xí nghiệp nuôi tôm xuất khẩu Thanh Hóa là đơn vị trực thuộc Sở Thủy sản Thanh Hóa, nay là Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

- Ông Nguyễn Văn Miện, nguyên là cán bộ Xí nghiệp nuôi tôm xuất khẩu Thanh Hóa (theo Quyết định số 10/QĐ-XNNT ngày 05/4/1996 của Giám đốc Xí nghiệp nuôi tôm xuất khẩu Thanh Hóa về việc tiếp nhận cán bộ).

- Tại phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2001-2005 lập ngày 20/5/2000 và danh sách số lao động hiện có của doanh nghiệp lập ngày 25/5/2000 của Xí nghiệp nuôi tôm xuất khẩu Thanh Hóa, không có tên của ông Nguyễn Văn Miện (lý do: năm 1996 Xí nghiệp nuôi tôm xuất khẩu Thanh Hóa làm ăn thua lỗ kéo dài, không có tiền đóng BHXH cho cán bộ công nhân viên và Xí nghiệp đã đồng ý cho một số cán bộ công nhân viên nghỉ việc (tự đóng BHXH) để tự liên hệ công tác, trong đó có ông Miện). Do đó, tại thời điểm sáp nhập Xí nghiệp nuôi tôm xuất khẩu Thanh Hóa vào Công ty Intimex - Bộ Thương mại, ông Nguyễn Văn Miện không có tên trong danh sách bàn giao (có phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2001-2005 và danh sách cán bộ của Xí nghiệp nuôi tôm xuất khẩu Thanh Hóa năm 2000 gửi kèm).

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa xác nhận bà Trương Thị Do là Giám đốc Xí nghiệp nuôi tôm xuất khẩu Thanh Hóa từ năm 1996 đến tháng 4/2004 và theo 02 giấy xác nhận ghi ngày 15/7/2016 và ngày 23/6/2019 của bà Trương Thị Do, nguyên Giám đốc Xí nghiệp nuôi tôm xuất khẩu Thanh Hóa, nguyên Kiểm tra viên cao cấp Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, trong thời gian công tác tại Xí nghiệp nuôi tôm xuất khẩu Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Miện chưa được làm sổ BHXH và chưa được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần tại Xí nghiệp và BHXH Sầm Sơn, Thanh Hóa (có giấy xác nhận của bà Do gửi kèm).

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa trả lời đề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước xem xét giải quyết chế độ cho ông Nguyễn Văn Miện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Viết Thái